

# เพกาซัสไว้วางใจเลือกใช้เครื่องบินโดยสารตระกูล เอ 320นีโอ ถึงเกือบ 100 ลำ คำสั่งซื้อเครื่องบินนีโอ ล็อตใหญ่ครั้งที่สองจากสายการบินแห่งภูมิภาคยุโรป

เพกาซัสแอร์ไลน์ สายการบินรายใหญ่อันดับสองแห่งสาธารณรัฐตุรกี ได้ทำการลงนามข้อตกลงสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320นีโอ จำนวนสูงถึงเกือบ 100 ลำ แบ่งออกเป็นเครื่องบินเอ320นีโอ 58 ลำ และเอ321นีโออีกจำนวน 17 ลำ ทำให้เพกาซัสแอร์ไลน์กลายเป็นลูกค้ารายใหม่ของแอร์บัสและเป็นสายการบินจากตุรกีรายแรกที่สั่งซื้อ เครื่องบิน เอ 320นีโอ



คำสั่งซื้อดังกล่าวถือเป็นการสั่งซื้อเครื่องบินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของสายการบินจากสาธารณรัฐตุรกี โดยการสั่งซื้อได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการท่ามกลางสักขีพยานทรงเกียรติอย่าง มร.บิनाลี ยิลดิริม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การเดินเรือและกิจการทางทะเลและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐตุรกี มร.อาลี ซาบันชี ประธานเพกาซัสแอร์ไลน์ มร.เซอร์ทัก ไฮบัต ประธานบริหารเพกาซัสแอร์ไลน์ และ มร.คริสโตเฟอร์ เบิร์กเลย์ รองประธานบริหารแอร์บัสประจำภูมิภาคยุโรป เอเชียและแปซิฟิก

“เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320นีโอกับทางแอร์บัสสูงถึงเกือบ 100 ลำ ซึ่งถือเป็นการสั่งซื้อเครื่องบินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐตุรกี” มร.อาลี ซาบันชี ประธานเพกาซัสแอร์ไลน์ กล่าวพร้อมเสริม “ที่เพกาซัสแอร์ไลน์ เราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบินได้และด้วยประสิทธิภาพของเอ320นีโอ ที่สามารถลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงลงได้ถึงร้อยละ 15 กอปรกับความสะดวกสบายเหนือระดับภายในห้องโดยสาร ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยผลักดันแผนพัฒนาของเราให้ก้าวสู่ความสำเร็จ”

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับเพกาซัสเข้ามาเป็นลูกค้ารายใหม่ของเรา” มร.จอห์น เลียห์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์แอร์บัส กล่าวพร้อมเสริม “สายการบินทั่วโลกมุ่งมั่นที่ดำเนินธุรกิจให้เติบโตและได้กำไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง เอ320นีโอ สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในนีโอ ทั้งซาร์เคิลเล็ตและเครื่องยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ 15 นอกจากนี้

นั่นเหล่าสายการบินยังได้รับประโยชน์จากความน่าเชื่อถือที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วของเครื่องบินตระกูล เอ320 อีกด้วย”

เครื่องบินใหม่ของเพกาซัสแอร์ไลน์ ประกอบด้วยที่นั่งชั้นประหยัด 180 ที่นั่งในเครื่องบิน เอ320นีโอและ 220 ที่นั่งในเครื่องบิน เอ321นีโอ ซึ่งจะเข้าให้บริการในเส้นทางบินจากกรุงอิสตันบูลสู่จุดหมายปลายทางในประเทศ ตุรกี ยุโรป และตะวันออกกลาง

เมื่อประสานการทำงานกับเครื่องยนต์ใหม่และอุปกรณ์ปลายปีกขนาดใหญ่อย่าง “ชาร์คเล็ด” เครื่องบินตระกูล เอ 320นีโอ จะช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงลงถึงร้อยละ 15 เทียบเท่ากับน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณ 1.4 ล้านลิตร หรือปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์ขนาดกลางจำนวน 1,000 คันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึง 3,600 ตันต่อลำต่อปี ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องบินตระกูลเอ 320 นีโอ ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และลดเสียงรบกวนลงถึง 2 เท่า อีกด้วย

เครื่องบินตระกูล เอ320 ครองตำแหน่งสายเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่ขายดีที่สุดและมีความทันสมัยที่สุดในโลก ด้วยยอดสั่งซื้อมากกว่า 8,800 ลำ โดยเครื่องบินกว่า 5,300 ลำ ได้ทำการส่งมอบแก่ลูกค้ากว่า 380 รายทั่วโลก